

Số: /TB-UBND

Song An, ngày tháng 8 năm 2022

**THÔNG BÁO**  
**Kết quả phiên họp thường kỳ tháng 8/2022**

Ngày 22/8/2022, UBND xã Song An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8/2022. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Lê Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì. Tham dự phiên họp có 03/04 ủy viên UBND và cán bộ, công chức, Trưởng các thôn, làng, Trường học, Trạm y tế. Sau khi bàn bạc, phân tích thảo luận, đồng chí chủ trì kết luận như sau:

**1. Nội dung dự thảo các văn bản:**

Cơ bản thống nhất báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8/2022 và nhiệm vụ công tác tháng 9/2022, giao bà Lương Thị Định hoàn chỉnh trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành.

**2. Một số nhiệm vụ triển khai trong tháng tới**

**2.1. Công chức chuyên môn:**

- Chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan và tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo văn bản số (184/UBND-VP ngày 22/8/2022 của UBND xã về việc chấn chỉnh chế độ hội, họp, giờ giấc làm việc, chế độ báo cáo và thực hiện nhiệm vụ được giao). Thực hiện các nhiệm vụ được giao trên hệ thống QLVBĐH. Tiếp tục thực hiện rà soát, cập nhật quy trình ISO 9001:2015. Triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào giải quyết TTHC tại cơ quan, tăng cường sử dụng mail công vụ vào trong quá trình trao đổi công việc nội bộ trong cơ quan.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng đạt chuẩn nông thôn mới (Công văn số 126-CV/ĐU ngày 09/8/2022 của Đảng ủy xã Song An Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao). Yêu cầu các công chức nghiêm túc thực hiện, hàng tháng có báo cáo kết quả tiến độ thực hiện và có hồ sơ minh chứng đảm bảo theo quy định, báo cáo vào ngày 25 hàng tháng.

- Rà soát lại các ý kiến cử tri, việc nào UBND xã ghi nhận chưa trả lời dứt điểm thì tham mưu xử lý, giải quyết trong quý III.

- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tự giác trong việc thực hiện tiêm chủng mũi 3, mũi 4 vắc xin để tăng cường thêm khả năng miễn dịch cộng đồng, nhất là trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động, trường học, tránh nguy cơ bị bệnh nặng và tử vong do COVID-19 trong điều kiện xuất hiện các biến chủng mới.

**2.2. Giao Trưởng Trạm y tế:**

- Rà soát kết quả tiêm chủng mũi 3, mũi 4 (từng nhóm đối tượng); đối chiếu với các số liệu đã báo cáo và dữ liệu trên Hệ thống Quản lý tiêm chủng để điều chỉnh đảm bảo dữ liệu kịp thời, chính xác. Báo cáo kết quả rà soát về UBND xã trước ngày 25/8/2022.

- Phối hợp với các Trường học trên địa bàn rà soát học sinh chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ vắc xin; khẩn trương tổ chức tiêm vắc xin (ngay khi nhận được vắc xin) để đảm bảo an toàn cho trẻ bước vào năm học mới; **tham mưu UBND xã hoàn thành tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến 12 tuổi (1328/CV-BCĐ - 01/8/2022 – Ban chỉ đạo thị xã về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động).**

**- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.**

### **2.3. Bà Lương Thị Định, Văn phòng – Thống kê:**

- Tham mưu triển khai văn bản số 1292/UBND-PTCKH ngày 10/8/2022 của UBND thị xã An Khê về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong các tháng cuối năm 2022.

- Đôn đốc công chức trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 vào giải quyết TTHC tại cơ quan.

- Báo cáo công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư theo văn bản số (01/KH-ĐGS ngày 19/8/2022 của Đoàn giám sát HĐND thị xã trước ngày 07/9/2022).

### **2.4. Ông Phan Thanh Tùng, Địa chính NNXD&MT:**

Khẩn trương hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà thầu ngay khi được giao vốn, đảm bảo tất cả các dự án được triển khai thi công trước ngày 15/9/2022. (1317/UBND-PTCKH ngày 17/8/2022). Đảm bảo thực hiện các thủ tục đầu tư chặt chẽ, thận trọng, đủ và đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND xã trong tham mưu các công trình chậm tiến độ

Tăng cường tham mưu trong lĩnh vực đất đai, môi trường như việc tự ý cải tạo, mua bán đất cấp phối, sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch... Kiểm tra các trường hợp xây dựng nhà ở trên địa bàn, xây dựng chuồng, trại không đúng mục đích, tham mưu xử lý kịp thời, đúng quy định.

Công tác phòng chống thiên tai, kiểm tra các hồ, đập thủy lợi, đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa lũ. Tham mưu việc trồng cây phân tán, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng năm 2022 và chăm sóc tốt diện tích rừng đã trồng.

Tham mưu nội dung thực hiện nhiệm vụ thu hồi đất 88,9 ha giao cho xã quản lý.

Tham mưu UBND xã lập quy hoạch điều chỉnh xây dựng nông thôn mới xã Song An giai đoạn 2021-2025 trong tháng 8/2022.

### **2.5. Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều, Tài chính – Kế toán:**

Rà soát, đề xuất điều chỉnh các nguồn thu, các nguồn kinh phí, đảm bảo phân bổ kịp thời và thực hiện các nhiệm vụ chi đúng quy định của pháp luật; theo dõi, tham mưu thanh, quyết toán các dự án đã được triển khai thực hiện đúng quy định.

Thực hiện chế độ, thông tin báo cáo thường xuyên tháng, quý, năm đảm bảo theo quy định như thực hiện quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành, công tác thu ngân sách trên địa bàn ...

## **2.6. Bà Mai Thị Hòa, Tài chính – Kế toán:**

Trên cơ sở các phương án, kế hoạch đã xây dựng vận động thu các công trình còn nợ đọng sau thanh tra, phối hợp, tham gia cùng các thôn triển khai thu đạt hiệu quả.

Chủ trì tổng hợp, báo cáo các nhiệm vụ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng xã nông thôn mới nâng cao năm năm 2022 và làng nông thôn mới. Hoàn thiện dự thảo kế hoạch đạt chuẩn NTM nâng cao, phân công nhiệm vụ từng thành viên trình UBND xã chậm nhất ngày 29/8/2022.

Tích cực hỗ trợ sự hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trong năm 2022.

Theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các Tổ quản lý chợ thực hiện các thông báo kết luận, chỉ đạo của UBND xã như Tổ quản lý chợ An Thượng 2 giữ gìn vệ sinh môi trường tại chợ; làm việc với một số tiểu thương chợ Thượng An, thực hiện thu tiền hợp đồng thuê lô, sạp chợ đã hợp đồng theo quy định...

Phối hợp nhà máy nước, BQL nhà máy rác để cung cấp danh sách hàng tháng các hộ dân có tuyến đường nước đi qua nhưng chưa lắp đặt đồng hồ và các hộ dân chưa đăng ký thu gom rác để trao đổi, phối hợp đoàn thể xã vận động thường xuyên, thực hiện vào ngày 25 hàng tháng.

## **2.7. Ông Mai Tiến Bằng, Tư pháp – Hộ tịch:**

Tham mưu phối hợp các hội, đoàn thể tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trọng tâm là đồng bào dân tộc thiểu số để giảm thiểu, đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Tăng cường công tác tuyên truyền đến nhân dân biết, nộp hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch gồm: Đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn (thực hiện tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã), liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi (thực hiện tại UBND cấp xã) đã được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia

Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ đăng ký cấp giấy khai sinh để làm CCCD đã tiếp nhận; hướng dẫn các tổ hòa giải ở thôn, làng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở hạn chế đơn thư vượt cấp.

### **2.8. Bà Lê Thị Bích Thủy, Văn hóa – Xã hội:**

Theo dõi tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn, tham mưu hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Phối hợp với Bưu điện xã, giám sát việc chi trả chế độ chính sách người có công, bảo trợ xã hội; thực hiện chi trả tiền điện đảm bảo theo quy định.

### **2.9. Bà Phạm Thị Thúy Hồng, Văn hóa – Xã hội:**

Chủ động phối hợp với Trạm y tế thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường đăng tin, bài lên các chuyên mục của trang thông tin điện tử xã, trang facebook, zalo...

### **2.10. Ban Chỉ huy quân sự:**

Tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023.

### **2.11. Công an xã:**

Tăng cường công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an ninh nông thôn.

Kịp thời phát hiện, hòa giải các tranh chấp, xung đột xảy ra ở cơ sở, nhất là các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong vùng dân tộc thiểu số để ngăn chặn, hạn chế tội phạm do nguyên nhân xã hội.

Tăng cường nắm hộ, nắm người, nhất là những hộ có người chưa đủ tuổi lái xe hoặc đã đủ tuổi nhưng chưa có giấy phép lái xe, trực tiếp tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ phương tiện cam kết chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo TTATGT, không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện theo quy định; chú ý đảm bảo trật tự, an toàn giao thông các khu vực chợ; tăng cường tuần tra ban đêm để phòng ngừa, phát hiện tội phạm, ngăn chặn kịp thời các hoạt động gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm.

Chỉ đạo quản lý chặt số đối tượng chấp hành án tại địa phương (nếu có)

Tiếp tục tham mưu triển khai đề án 06 (*Đề án phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030*).

### **2.12. Thú y – Chăn nuôi:**

Tuyên truyền cho Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong chăn nuôi, môi trường trong chăn nuôi...

Kiểm tra tham mưu các nông trại nhỏ (nếu có), cơ sở có khả năng gây ô nhiễm môi trường... theo dõi tham mưu dịch bệnh vật nuôi; theo dõi các hộ dân Nuôi Dúi làng Pốt, hướng dẫn, thuốc, chăm sóc...

### **2.13. Kiểm lâm địa bàn:**

Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra rừng tự nhiên, rừng DVMTR, bao gồm trồng thông 10,1ha do xã quản lý; vận động, tuyên truyền các hộ liên kết ký cam kết không lẩn, chiếm, chặt phá rừng...

Thực hiện nghiêm công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tham mưu xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý bảo vệ rừng; tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở sản xuất than củi trái phép trên địa bàn.

### **2.13. Đối với Trường các thôn, làng:**

Tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình bệnh sốt xuất huyết; theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi nước tưới các ao, bầu; tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện nông thôn mới, làng nông thôn mới, đăng ký thu gom rác thải, đăng ký sử dụng hệ thống nước máy. Phát hiện báo cáo kịp thời tình trạng xây dựng nhà ở, công trình, chuồng, trại... trên đất không đúng quy định; việc tự ý cải tạo đất, mua bán đất cấp phối, sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch... Họp dân lấy ý kiến các công trình đề xuất đầu tư xây dựng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm (nếu có). Các thôn thông báo cho nhân dân tuyệt đối không được xây dựng thêm các công trình nhà ở, chuồng trại... trong phạm vi 300m tính từ trụ Tua pin điện gió hiện có trên địa bàn<sup>1</sup>, trường hợp cố ý không chấp hành sẽ tự chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền đuổi nước, rà soát các ao, bầu cần đề xuất cấm bả, vận động nhân dân không được tắm tại các ao, bầu.

### **2.14. Hiệu trưởng các trường**

Chuẩn bị các điều kiện cho khai giảng năm học mới. Cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phòng chống xâm hại trẻ em; phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và duy trì sĩ số học sinh năm học 2022- 2023.

Phối hợp với ngành y tế tăng cường truyền thông, tư vấn cho học sinh, sinh viên, cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, học sinh về tác dụng và lợi ích của việc tiêm chủng, những phản ứng có thể gặp sau tiêm chủng và trách nhiệm bảo đảm quyền được tiêm chủng của trẻ em để tạo sự đồng thuận, vận động các em và phụ huynh, người giám hộ hợp pháp của trẻ đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ, kịp thời, nhất là trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Công tác thu đầu năm lưu ý tránh tình trạng lạm thu, thu không đúng quy định.

Các trường học trên địa bàn rà soát, báo cáo cơ sở vật chất hiện trạng và nhu cầu đầu tư, dự kiến kinh phí đầu tư để trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định, báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân xã trước ngày 30/8/2022

---

<sup>1</sup> Theo rà soát, thống kê đến nay có 18 công trình nhà ở, chuồng, trại trong phạm vi 300m tính từ trụ Tua pin điện gió.

Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ tháng 8/2022. UBND xã thông báo đến các tổ chức đoàn thể xã biết, phối hợp; các ủy viên UBND xã, Trưởng các thôn, làng, công chức chuyên môn triển khai, thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Chi bộ các thôn, làng;
- Trưởng các thôn, làng;
- Trường học;
- Trạm y tế;
- Cán bộ, công chức liên quan;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Lê Tiến**